

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ องค์กรหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคริสตจักรท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ตามสถิติ ณ เดือนธันวาคม 2009 มีคริสตจักรท้องถิ่นรวมกันทั้งสิ้น 687 แห่ง หมวดและสาลาธรรม 478 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็น 1,165 แห่ง คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน และสาลาธรรม เป็นองค์กร คริสต์ศาสนาพื้นฐานและเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย นอกจากนี้จะมีผลต่อความเข้มแข็ง ความเจริญเติบโต และการเกิดผลในชีวิตของคริสตจักร ท้องถิ่นเองแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความเข้มแข็ง และ ผลของการดำเนินการของคริสตจักรภาค และสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่เป็นองค์กรกลางเชื่อมประสานอีกด้วย

คริสตจักรเป็น “ชุมชน” ของผู้คนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ มี ประสพการณ์ และชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ เป็นชุมชนที่บ่มเพาะ เลี้ยงดูเกื้อกูลกัน และกันให้แต่ละคนมีชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นเยี่ยงพระเยซูคริสต์มากขึ้น และเกิดผลตามพระประสงค์ ของพระองค์ การขับเคลื่อนชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักรไปในทิศทางที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อ ความเจริญเข้มแข็งของตัวคริสตจักรเอง และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนสังคมที่ คริสตจักรตั้งอยู่ แต่ถ้าคริสตจักรท้องถิ่นขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจไปไม่ถูกทิศทางย่อม ยังผลให้เกิดการชะงักงันในการเจริญเติบโต ความเข้มแข็ง และการเกิดผลในชีวิตของคริสตจักร ตามจุดประสงค์หลัก อีกทั้งผู้คนในชุมชนคริสตจักรไม่ได้รับการบ่มเพาะ เสริมหนุน ให้มีชีวิตจิต วิญญาณที่มีคุณภาพและคุณค่าอีกด้วย

เป้าหมายของชุมชนคริสตจักรมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกเพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกแต่ละ คนในชุมชนคริสตจักรมีจิตใจที่ทุ่มเทในการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตคนในสังคมโลกให้มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความหมายตามความเชื่อและหลักการหลักคิดในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ตามคำ อธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่สอนสาวกว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็น อย่่างไรก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก” นี่เป็นเป้าหมายของการที่คริสตจักรตั้งอยู่ในโลกปัจจุบัน กล่าวคือการที่จะให้ “แผ่นดินของพระเจ้า” เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในแผ่นดินโลกนี้ ซึ่งสมาชิก คริสตจักรแต่ละคนมีภารกิจร่วมกันเสริมสร้างให้คริสตจักรเป็นชุมชนที่มีความรักเมตตา ออบอ้อมด้วย สามัคคีธรรม เป็นชุมชนที่ทุ่มเทลงมือในการเสริมสร้างพัฒนาสมาชิกแต่ละคนให้เป็นสาวกของ พระคริสต์ เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลง

พัฒนาในชีวิตผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆและผ่านกระบวนการคริสต์ศาสนพิธี เป็นชุมชนที่เจริญเติบโตขึ้นด้วยการมีชีวิตในการรับใช้กันและกันในงานและพันธกิจของคริสตจักร และรับใช้ชุมชนสังคมด้วยการส่งสมาชิกคริสตจักรแต่ละคนเข้าไปในชุมชน/สังคมโลกเพื่อเป็น กลือและแสงสว่างของพระคริสต์แก่ผู้คนในสังคมโลก เพื่อนำผู้คนให้เข้ามารู้จัก ยอมรับพระเยซู คริสต์เป็นสรณะในชีวิต และชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตในทุกมิติ มีคุณค่า ความหมาย และความหวัง

คริสตจักรท้องถิ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของกระแส โลกาภิวัตน์, กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ระบบคุณค่าในชีวิตตามกระแสสังคม และปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการคริสตจักรตามแบบการบริหารจัดการองค์กรทั่วไป ยังผลให้ชุมชนคริสตจักรมี ชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจไปในทิศทางทางที่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายเดิมของชุมชน คริสตจักรตามรากฐานในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และคริสต์ศาสนศาสตร์

การขับเคลื่อนชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาคริสตจักรฯ ภาคที่ 1 คลาดเคลื่อน ไปจากเป้าหมายเดิมบนรากฐานพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และ คริสต์ศาสนศาสตร์ เช่นนี้สามารถเห็นได้โดยทั่วไป อีกทั้งสามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคริสตจักร ท้องถิ่นและสภาคริสตจักรในภาพรวม แต่กลับพบว่า ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความจริงใน เรื่องนี้อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ

การกำหนดคน โยบายหรือการดำเนินการเกี่ยวกับคริสตจักรที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและการทำพันธกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนระดับของความสำเร็จตามตัวชี้วัด โดยต้องเป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนภาพของ สถานการณ์จริง หรือสามารถอธิบายถึงกระบวนการทำพันธกิจของคริสตจักรและผลที่ได้รับ เพื่อ ประกอบการวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการกำหนด นโยบายและการดำเนินการมักจะตั้งอยู่บนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องบางคน ทั้งนี้ เนื่องจาก ยังไม่เคยทำการศึกษาวิจัยที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะ ทำการศึกษาวิจัยถึงชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คริสตจักรท้องถิ่นชนบท กลุ่มเป้าหมายในภาคเหนือ ซึ่งสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำพันธกิจและผลที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ หลักเชื่อหลักคิดเรื่องชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักรตามพระคัมภีร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล ความรู้ที่จะได้รับการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดคน โยบายของสภา คริสตจักรในประเทศไทย และ ต่อการกำหนดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและการบ่ม เพาะพัฒนาความเชื่อศรัทธาและทักษะการรับใช้ของนักศึกษาในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาที่

เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เฝ้าอำนาจ นำชีวิตและนำการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น ในฐานะ ศาสนาจารย์ และศิษยาภิบาลต่อไป

1.2 โจทย์หรือคำถามวิจัย

คุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัด คริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปัจจุบัน มีสถานภาพเป็นอย่างไรเมื่อ เปรียบเทียบกับหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องชีวิตและ การทำพันธกิจคริสตจักร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย:

1.3.1 เพื่อศึกษาชีวิตและการทำพันธกิจของ คริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยบนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์และ คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักร

1.3.2 เพื่อศึกษาชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามวัฒนธรรม และสภาพที่เป็นจริงที่ ได้รับผลกระทบจากกระแสสังคมด้านต่างๆ ในปัจจุบัน

1.3.3 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขต ชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1.3.4 เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักร ท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บน รากฐานพระคริสตธรรมพระคัมภีร์และคริสต์ศาสนศาสตร์ ซึ่งจะเป็แนวทางสำหรับคริสตจักร อื่นๆ ในประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.4 ขอบเขตการวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกของของคริสตจักรท้องถิ่น ในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 72 คน โดยศึกษาข้อมูลและความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของสมาชิกของ คริสตจักรชนบทในภาคเหนือ ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพในชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรบนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์และ คริสต์ศาสนศาสตร์

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5.1 ค้นพบข้อมูลและความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนรากฐานหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนาสาสนศาสตร์เรื่องชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักร

1.5.2 ค้นพบข้อมูลและความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามวัฒนธรรม และสภาพที่เป็นจริงที่ได้รับ ผลกระทบจากกระแสสังคมด้านต่างๆ ในปัจจุบัน

1.5.3 ค้นพบข้อมูลและความเป็นจริงเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตและการทำพันธกิจของสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1.5.4 ค้นพบแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของชีวิต และการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนรากฐานพระคริสตธรรมพระคัมภีร์และคริสต์ศาสนาสาสนศาสตร์ ซึ่งจะเป็แนวทางสำหรับคริสตจักรอื่นๆ ในประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 คริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักรท้องถิ่น คือ องค์กรพื้นฐานของคริสต์ศาสนา เป็นชุมนุมชนของผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ตั้งใจและอุทิศตนที่จะดำเนินชีวิตเยี่ยงพระคริสต์ มีเป้าหมายในการเสริมให้ชุมชนต่างๆ ในแผ่นดินโลกนี้ให้มีคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ตามแนวเชื่อแนวคิดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า กล่าวคือรักพระเจ้าด้วย สุดจิตสุดใจ และรักเพื่อนมนุษย์ดังรักตนเอง ด้วยความรักที่เสียสละแบบพระคริสต์ และถือเป็ความรับผิดชอบ ที่จะนำคนอื่นให้มามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ และร่วมชีวิตเจริญเติบโตขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้า

คริสตจักรท้องถิ่นในโครงการวิจัยครั้งนี้หมายถึงของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1.6.2 ชีวิตคริสตจักร

ชีวิตคริสตจักร หมายถึง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

ความคิดความรู้สึก สัมพันธภาพ และจิตวิญญาณ ของทั้งส่วนบุคคล และ ส่วนรวมที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของผู้ที่เชื่อ

1.6.3 พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น

พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น คือ ภาระหน้าที่ซึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากพระคริสต์ จึงถือเป็นกิจที่กระทำด้วยพันธะผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งประมวลเป็นพันธกิจหลัก 5 ประการดังนี้ (1) ด้านสามัคคีธรรมในชุมชนคริสตจักร การสามัคคีธรรม การช่วยเหลือเกื้อกูล การเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และการดำเนินชีวิตและทำพันธกิจอย่างประสานกลมกลืนเคียงร่างกายเดียวกัน (2) การบ่มเพาะ เอาใจใส่ เสริมหนุนทั้งด้านความเชื่อศรัทธา ความคิด ทศนคติ ระบบคุณค่า และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสมาชิกให้มีชีวิตที่เป็นสาวกของพระคริสต์ (3) การร่วมกันในศาสนพิธีที่สื่อสร้างถึงความหมาย คุณค่า ในชีวิต และเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดในชีวิตด้วยการนมัสการพระองค์ และการดำเนินชีวิตที่เป็นเหตุให้คนยกย่องสรรเสริญพระเจ้า (4) เป็นชุมชนผู้เชื่อศรัทธา ที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการเผยแผ่ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ และนำผู้คนให้เข้าร่วมในชีวิตแผ่นดินของพระเจ้า และ (5) การรับใช้ประชาชนในสังคม ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นเหมือนแสงสว่างสำหรับสังคมโลก เพื่อตอบสนองต่อชีวิตที่ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่ง ถูกรังควาน สิ้นหวัง รู้สึกด้อยค่า ไร้ความหมาย ให้ได้พบกับคำตอบใหม่ในชีวิตจากพระเยซูคริสต์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่า มีความหมาย และมีความหวัง

1.6.4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ องค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่รวมตัวกันเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย พันธกิจด้านการประกาศเผยแผ่พระกิตติคุณ พันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจอื่นๆ โดยมีหลักข้อเชื่อ ข้อปฏิบัติ และธรรมนูญเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ด้วยวิธีการเลี้ยงตนเองปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ในปัจจุบัน สภาคริสตจักรในประเทศไทยประกอบไปด้วยคริสตจักรภาค จำนวนทั้งสิ้น 19 ภาค

1.6.5 ชนบทในภาคเหนือ

ชนบทในภาคเหนือ (Rural) หมายถึง เขตที่ตั้งอยู่นอกตัวเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสภาพ พื้นที่ตั้งกับประชาชนที่อยู่ชนบทนั้นจะมีความสัมพันธ์ต่อกันด้วยหมู่บ้านในชนบท มักจะตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นหย่อมๆ คนในชุมชนในชนบทจะอยู่ร่วมกันแบบทุกคนรู้จักกัน คิดต่อสู้นเคยเห็นหน้ากัน โดยตรง (Face to face) ความสัมพันธ์และฐานะของบุคคลเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ชุมชนชนบทแต่ละแห่ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางเชื้อชาติ ประเพณี

ภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือมีความเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต มีความผูกพันยอมรับ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน แรงงานส่วนใหญ่ในชนบทถูกใช้ไปในการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ ในการประกอบอาชีพนั้น คนชนบทส่วนใหญ่ ดำรงชีวิตด้วยการทำนา ทำไร่ ปลูกพืชหลักทาง
เศรษฐกิจ ชุมชนในชนบทเป็นหน่วยผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคเสียเป็นส่วนมาก

PAYAP UNIVERSITY